
       รายงานการประชุม 
ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 1/2564 
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

ณ ห้องประชุม 1608-1608/1 อาคารบริหาร ช้ัน 6 
------------------------- 

 

ผู้มาประชุม 
 1. อธิการบด ี             (รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทน)ประธาน 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนบัสนุนการเรียนรู้  (รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษผ์ล รักษาการแทน) 
 3. รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สนิ   (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทน) 
 4. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป  (รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ รักษาการแทน) 
 5. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทลั (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ ์ เกียรติวัชรชัย รักษาราชการแทน) 
 6. รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม (รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวา รักษาการแทน) 
 7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล รักษาการแทน) 
 8. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศลิปศาสตร์  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสนัต์  รัตนโภคา) 
 9. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  (รองศาสตราจารย์ ดร. นิรนาท  แสนสา) 
10. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  (รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ศรีราม) 
11. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิติศาสตร ์  (รองศาสตราจารย์วรวุฒิ  เทพทอง) 
12. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย) 
13. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์  (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ) 
14. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชามนษุยนิเวศศาสตร์ (อาจารย์ ดร.สายน้ าผึ้ง  ทองใส) 
15. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต  เวชกิจ) 
16. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร ์  (อาจารย์ ดร.กานต์  บุญศิริ รักษาราชการแทน)  
17. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ  (อาจารย์ ดร.สิทธชิัย  รัชยศโยธิน)  
18. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมฤทัย  น้อยหมื่นไวย) 
19. ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุญชร  เจือตี๋ แทน) 
20. ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีการศึกษา   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ  จรรยาวุฒิวรรณ์) 
21. ผู้อ านวยการส านักบริการการศึกษา   (รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ ์ เกียรติวัชรชัย)  
22. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ    (ดร.เฉลิมศักดิ์ เย็นส าราญ แทน) 
23. ผู้อ านวยการส านักบรรณสารสนเทศ   (นายชัยวฒัน์  น่าชม) 
24. ผู้อ านวยการส านักพิมพ ์    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วทิยกุล)  
25. ผู้อ านวยการส านักการศึกษาต่อเนื่อง   (รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล)  
26. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์    (ดร.ทนงศักดิ์  ศิริรัตน์)  
27. ผู้อ านวยการส านักบัณฑิตศกึษา    (รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา  สบายยิ่ง) 
28. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   (รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก) 
30. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพทัธ์  สมิตานนท์ รักษาการแทน) 
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31. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  สินสุวรรณ รักษาการแทน) 
32. ผู้ช่วยอธิการบด ี     (อาจารย์ ศตวรรษ  ด้วงแป้น รกัษาการแทน) 
33. ผู้อ านวยการกองกลาง     (นายเพิ่ม  อินเบา้)   เลขานุการ 
 

ไม่มาประชุม  
1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทยั  งามวิชยักิจ รักษาการแทน) 
2. ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร ์  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนัส  ปยิะกุลชัยเดช) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้อ านวยการกองแผนงาน    (นางสาวภทรวรรณ  อักษร) 
2. ผู้อ านวยการกองพัสด ุ     (นายสุวรรณชัย  นาคเสน่ห์ รักษาการแทน) 
3. นิติกรปฏิบตัิการ กองกฎหมาย    (นางสาวกมลวรรณ  เกตุเวช) 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน   (นางนัฏฐวี  มากด า) 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน   (นายทิพย์พงษ์ สรรพวัฒนาการ) 
6. หัวหน้างานการประชุมและบริการทั่วไป   (นายอัฏฐเรข  กันสิทธิ์)        
7. เจ้าหน้าที่งานการประชุมและบริการทั่วไป   (นางสาววริศรา  คลังสนิศิริกุล) 
 
 

เร่ิมประชุมเวลา 11.40 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและเป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์(e-Meeting) ด าเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

     1.1.1  การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่อง “การลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ” ว่า มหาวิทยาลัย จะเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 20 

มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. การแต่งกายชุดปกติขาว จึงขอเชิญผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ไม่ติดภารกิจ และประสงค์

จะร่วมเดินทางไปลงนามถวายพระพรฯ ขอให้แจ้งรายชื่อได้ที่ สถานสื่อสารองค์กร โทร 7050-7052 
 

มติ    ท่ีประชุมรับทราบ  
 

 

1.2  การน าเสนอสารสนเทศกองแผนงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายทิพย์พงษ์ สรรพวัฒนาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่อง“การน าเสนอสารสนเทศกองแผนงานรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563”ว่า ตามที่ กองแผนงาน ได้รับ

มอบหมายให้รายงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกๆไตรมาส จึงขอน าเสนอสารสนเทศกองแผนงาน รอบ 

12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร และสารสนเทศพ้ืนฐาน ดังนี้ 
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1.5 รายงานผลติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1   
     

นายสุวรรณชัย นาคเสน่ห์ รักษาการแทน ผู้อ านวยการกองพัสดุ เสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง

“รายงานผลติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) เงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 1” ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน รายจ่ายงบ

ลงทุน จ านวน 15 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 98,525,100.- บาท 

1.1 กองพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง จ านวน 13 รายการ วงเงิน 98,135,100.-บาท ท าสัญญา

แล้วจ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 188,320.- บาท(ร้อยละ 0.19) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 9 รายการ 

เป็นเงิน 91,083,500.- บาท(ร้อยละ 92.81) ยังไม่ส่งเรื่องให้กองพัสดุ จ านวน 3 รายการ เป็นเงิน 6,859,000.- บาท(ร้อย

ละ 6.99) เงินเหลือจ่ายจากการท าสัญญา 4,280.- บาท(ร้อยละ 0.01) 

1.2 หน่วยงานรับมอบอ านาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง จ านวน 2 รายการ วงเงิน 390,000.-บาท 

อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 390,000.- บาท(ร้อยละ 100)  

2. เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2564 กองพัสดุจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ที่จัดสรร

ให้กับหน่วยงาน จ านวน 184 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 344,667,300.-บาท 

2.1 กองพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง รวมจ านวน 86 รายการ วงเงินรวม 340,162,300.- บาท 

ท าสัญญาแล้วจ านวน 13 รายการ เป็นเงิน 8,093,844.60 บาท(ร้อยละ 2.38) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 

34 รายการ เป็นเงิน 17,377,300.- บาท(ร้อยละ 5.11) รายการที่ยังไม่ส่งเรื่องให้กองพัสดุ จ านวน 39 รายการ เป็นเงิน 

314,675,500.- บาท(ร้อยละ 92.51) เงินเหลือจ่ายจากการท าสัญญา 15,655.40 บาท  

2.2 หน่วยงานรับมอบอ านาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง รวมจ านวน 98 รายการ วงเงินรวม 

4,505,000.- บาท ท าสัญญาแล้วจ านวน 52 รายการ เป็นเงิน 1,158,429.40 บาท(ร้อยละ 25.71) อยู่ระหว่างด าเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 34 รายการ เป็นเงิน 2,780,900.- บาท(ร้อยละ 61.73) ยังไมไ่ด้ด าเนินการ จ านวน 12 รายการ เป็น

เงิน 425,200.- บาท(ร้อยละ 9.44) เงินเหลือจ่ายจากการท าสัญญา 140,470.60 บาท(ร้อยละ 3.12) 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติม ว่าขณะนี้ คณะกรรมการเร่งรัด

ติดตามฯ มีการจัดประชุมทุกเดือนเพ่ือเร่งรัดและติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายไดต้้องรายงานผลการด าเนินงานให้  คณะกรรมการฯทราบอย่างต่อเนื่อง แต่มีงบประมาณบางรายการที่ยังไม่สามารถ

ด าเนินการได้ เช่น ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารที่จอดรถ หากไม่สามารถด าเนินการได้จริง กองอาคารสถานที่ ต้องแจ้งไปที่

กองแผนงาน เพ่ือเกลี่ยงบประมาณไปใช้ในงานส่วนอื่นต่อไป  

 ผู้อ านวยการกองแผนงาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ถึงการใช้จ่ายงบลงทุน(เงินรายได้)ที่หน่วยงาน

ได้รับการจัดสรรไปแล้ว แต่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ หรือได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินทดแทนแล้ว 
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หน่วยงานต้องแจ้งมาที่กองแผนงาน เพ่ือน างบประมาณมารวมไว้ส่วนกลางและกองแผนงานจะวิเคราะห์ความจ าเป็นใน

การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนอื่น ภายใต้อ านาจการอนุมัติของท่านอธิการบดี 

 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ฯ สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่

จอดรถของมหาวิทยาลัย ว่าจะก่อสร้างที่ใด ถึงต้องใช้งบประมาณค่าออกแบบก่อสร้างถึง 20-30 ล้านบาท 

 อาจารย์ศตวรรษ  ด้วงแป้น ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่

จอดรถของมหาวิทยาลัย มาจากนโยบายของที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กรฯ โดยจะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถ จากที่ดินที่จะจัดซื้อใหม่ ซึ่งได้เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับการซื้อที่ดินเพ่ือก่อสร้าง

อาคารที่จอดรถ จะไม่เกิดความคุ้มค่า ควรสร้างเป็นอาคารที่ท าการด้วย แต่เมื่อมหาวิทยาลัยจัดซื้อที่ดินไม่ได้ การก่อสร้าง

อาคารที่จอดรถจึงต้องน ากลับไปสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการจัดโครงสร้างองค์กรฯใหม่อีกครั้ง โดยจะมีการนัด

ประชุมกันประมาณปลายเดือน มกราคม 2564 นี้  ดังนั้น จึงขอกันเงินในส่วนนี้ไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับนโยบายจากที่

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯ พร้อมนี้ไดจ้ัดท าคู่ขนานไปกับการส ารวจปริมาณการจราจรและสถานที่จอดรถ

ภายในมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน เพ่ือแก้ปัญหาการจอดรถในระยะยาว 

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารที่

จอดรถ ซึ่งทีป่ระชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯ ให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก ที่จะสร้างอาคารที่จอดรถบนที่ดิน ที่

จะจัดซื้อใหม่ เพ่ือไม่ให้กระทบกับทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อการซื้อที่ดินเพ่ิมเติมยังมีปัญหาอยู่ จึงจะขอน า

เรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯโดยเร่งด่วนอีกครั้ง เพ่ือขอหลักการเชิงนโยบายใหม่ รวมถึง

แนวทางการจัดระเบียบการจราจรและการจัดท าโซนนิ่งการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยให้กับคณาจารย์ และบุคลากรด้วย 

แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการฯใหม่ จึงต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปลายเดือนนี้ 

 ประธานกรรมการประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ

ก่อสร้างอาคารวิชาการ 4 มีความคืบหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หากยังไม่มีแผนการก่อสร้างฯ จึงอยากขอให้

ขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรืองบเงินรายได้ ในการปรับปรุงอาคารและทัศนียภาพอาคารวิชาการ 3 ใหม ่

 รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป เสนอที่ประชุมเรื่องการก่อสร้างอาคารที่ท า

การใหม่ และอาคารที่จอดรถ คงต้องรอนโยบายจากคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯก่อน แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

เรื่องการจัดระเบียบการจราจรหรือการจัดโซนนิ่งการจอดรถภายในมหาวิทยาลัย ควรต้องรัดกุมและควรรีบด าเนินการ

ในช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดท าการเนื่องจากสถานะการณ์ COVID – 19 นี้ ส่วนอาคารวิชาการ 3 ที่มีพ้ืนที่จ ากัดและหลาย

สาขาวิชาฯแจ้งว่า พ้ืนที่ท างานไม่เพียงพอ ดังนั้นการก่อสร้างอาคารวิชาการ 4 นั้นเป็นทางออกหนึ่งที่จะสามารถแก้ไข

ปัญหาได้ในอนาคต และจะน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างฯพิจารณาประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

และจะน าผลการประชุม มาเสนอให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง 

 อาจารย์ศตวรรษ  ด้วงแป้น ผู้ช่วยอธิการบดี ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการปรับปรุง

อาคารสถานที ่ปัจจุบันได้มีการส ารวจอาคารที่ท าการของมหาวิทยาลัย(ส่วนกลาง) จ านวน 19 อาคารและอาคารที่ท าการ

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 10 ศูนย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ 2 จากทั้งหมด 3 งวด เป็นการส ารวจในทุกมิติ 

ทั้งผู้ใช้งาน โครงสร้างอาคาร และมิติอ่ืน ๆ และจะน าผลการส ารวจที่ได้นี้ จะไปเชื่อมโยงกับการของบประมาณภาครัฐ 
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ส าหรับการปรับปรุงอาคารวิชาการ 3 หรือก่อสร้างอาคารวิชาการ 4 ขึ้นมาใหม่  
   

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม

แผนการด าเนินงาน  
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563 

 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563  

    ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563  
 

  มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

โดยไม่มีการแก้ไข                                                                                                                                                                                                                                          

  

ระเบียบวาระที ่3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
           

4.1 (ร่าง)แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569   
    

  ผศ.ดร.พนมพัทธ์  สมิตานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง “(ร่าง)แนวทางการ

พัฒนาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ”ว่า ตามที ่ฝ่ายยุทธศาสตร์ได้ก าหนดกระบวนการ

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และได้จัดท า“(ร่าง)แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ซึ่งประกอบด้วย 

 1. (ร่าง)แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ(Flagship) ของ มสธ. ประจ าปีงบประมาณ 2565 และล่วงหน้า 

4 ปี(พ.ศ.2566-2569) และความเชื่อมโยงสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พิจารณาจาก 4 เรื่องหลัก ๆ ดังนี้ 

 1.1 แผนบริหารความเสี่ยงฯ  

 1.2 เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและก าหนดตัววัดผล OKR 

 1.3 แผนปฏิบัติราชการฯ ประจ าปีงปม. 2565 

 1.4 แผนการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Transformation Plan 2021 –2037 

 โดยมีเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยฯ มี 7 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 

   เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมจ านวนนักศึกษาและผู้เรียนใหม่ 

 เป้าหมายที่ 2 รักษาการคงอยู่ของนศ. และลดการออกกลางคัน 

 เป้าหมายที่ 3 พัฒนาระบบบริการนศ. และผู้เรียนให้เป็น Digital Smart Service (การบริการแบบ

ไร้รอยต่อ) 

 เป้าหมายที่ 4 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็น Digital SMART Learning (การเรียนการสอน

แบบไร้รอยต่อ) 
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